

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9-11 มกราคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ ที่วิทุกช่อง</p>	<p>แถลงการณ์สำนักพระราชวัง</p> <p>-เสนอข่าว คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปรอท (ไข้) บางช่วงเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์มีพระเชษะ (น้ำลาย) และพระเสมหะมากขึ้น พระชีพจรและความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ อัตรการหายใจพระทัยเร็วขึ้น และระดับออกซิเจนในกระแสพระโลหิตต่ำกว่าปกติ เป็นครั้งคราว ผลของการตรวจเอกซเรย์พระอูระ (อก) พบว่ามีการอักเสบของพระปัสผาสะ (ปอด) ส่วนล่าง และได้ตรวจพบพระชานู (ข้อเข่า) ด้านขวาอักเสบร่วมด้วย ผลของการตรวจพระโลหิต บ่งชี้ว่ามีการอักเสบติดเชื้อ จึงได้ถวายพระโอสถรักษาพระชานู ถวายพระโอสถปฎิชีวนะทางหลอดเลือดและพระโอสถละลายพระเสมหะ กับการถวายออกซิเจนร่วมด้วย และต่อมาได้ถวายเอกซเรย์พระอูระ (อก) ติดตามพระอาการไม่พบการอักเสบ ส่วนอาการอักเสบของพระชานู (ข้อเข่า) ด้านขวาลดลงบ้างแล้ว แต่เนื่องจากยังมีพระปรอท (ไข้) ต่ำๆ และพระปัสผาสะ (ปอด) เคยอักเสบในตำแหน่งนี้มาก่อน กับยังมีพระเสมหะ คณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถวายตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ปรากฏว่าการอักเสบของพระปัสผาสะ (ปอด) ช้างซ้ายหลงเหลืออยู่เล็กน้อย คณะแพทย์จึงถวายพระโอสถปฎิชีวนะเพิ่มขึ้นอีกขนานหนึ่ง ร่วมกับการถวายออกซิเจน ขณะนี้พระปรอท (ไข้) ลดลงแต่ยังหายใจพระทัยเร็วกว่าปกติบ้าง พระชีพจร และความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ</p>
<p>คมชัดลึก,บ้านเมือง, มติชน,ไทยรัฐ,เดลินิวส์,โพสต์ทูเดย์,แนวหน้า,กรุงเทพธุรกิจ,ไทยโพสต์ (9ม.ค.59)</p>	<p>ปลดบอร์ต สสส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะรองประธานคนที่ 1 บอร์ต สสส. กล่าวว่า ไม่มีการแข่งขันโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก สสส. และไม่มีการล้ม สสส.แน่นอน เพราะโครงการจำนวนมากเป็นสิ่งที่ดี ยืนยันว่าเปิดประชุมบอร์ตสสส.ครั้งต่อไปในวันที่ 15 ม.ค. 2559 ได้ เพราะองค์ประกอบการประชุมครบถ้วน แม้จะขาดกรรมการ 7 คน โดยจะมีการพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบอร์ต สสส.ส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่ง และจะรับรองระเบียบข้อบังคับทั้ง 26 ฉบับ</p>
<p>ข่าวสด,มติชน,ไทยรัฐ,แนวหน้า,ไทยโพสต์ (9ม.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ กล่าวถึงกรณี นพ.ปิยะสกลย้ำว่าไม่มีกลุ่มใดจ้องล้ม สสส. และยืนยันสสส.ยังคงดำเนินการต่อไป ว่า ก็ต้องพูดเช่นนั้นอยู่แล้ว เพราะกระบวนการจ้องล้มสสส.นั้นไม่ได้ทำอย่างเปิดเผย เห็นชัดจากการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเมื่อกลางปีก่อน ที่มีการจัดทำร่างอย่างลับๆ โดยเขียนในมาตราหนึ่งว่า ไม่ให้ส่งเงินภาษีมาที่ สสส.โดยตรง</p>
<p>คมชัดลึก,บ้านเมือง, เดลินิวส์,แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ (9ม.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นายคาร์ณ ชูเดชา เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจแอลกอฮอล์ กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน ว่า วันที่ 11 ม.ค.นี้ นัดหารือตัวแทนจากทุกเครือข่ายเพื่อกำหนดแนวทางและประเมินสถานการณ์ เพราะล่าสุด คตร.แจ้งว่ากระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เหมือนเดิม ทำให้สถานการณ์คลี่คลายในแนวทางที่ดีขึ้น แต่ยังคงจับตาประเด็นสรรหาบอร์ตสสส. และผู้จัดการสสส. ส่วนการตีความของกรมสรรพากร ที่ว่าองค์กรเอกชนที่รับเงินสนับสนุนจากสสส. ต้องถูกประเมินภาษีด้วยนั้น ต้องมีการแก้ไขต่อไป เพราะองค์กรภาคเอกชนที่รับทุนจาก สสส.ไม่ได้ทำเพื่อหากำไร</p>
<p>คมชัดลึก,บ้านเมือง, ไทยรัฐ,แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ,ไทยโพสต์ (9ม.ค.59) มติชน (10 ม.ค.9)</p>	<p>-เสนอข่าว ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เครือข่ายเยาวชน 5 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายป้องกันนักตีหม่าใหม่ เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เครือข่ายบางกอกนี้ดีจัง เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ ฐานแอลกอฮอล์ เครือข่ายเด็กเปลี่ยนโลก นำโดย นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคสช. ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาการชะลอโครงการที่รับทุนสสส. ซึ่งกระทบการทำงานของเด็กและเยาวชน และองค์กรภาคประชาชน</p>
<p>คมชัดลึก,กรุงเทพธุรกิจ,ไทยโพสต์ (9ม.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา กล่าวว่า ได้เข้าพบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือปัญหาการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐ 2 ประเด็น ประเด็นแรก การเดินทางนโยบายประชารัฐที่ยังติดปัญหางบประมาณ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการขอสนับสนุนจาก สสส. ทำให้โครงการที่ถูกเสนอเข้ามา 3,000-4,000 โครงการยังไม่ได้รับพิจารณา กระทบไปทั่วประเทศ นายกฯ ได้สั่งการให้แก้ไขด้วยการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ฐานเศรษฐกิจ (10 ม.ค.59)</p>	<p>แยกโครงการออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1.โครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สสส. และไม่มีข้อกังขาให้ผ่านการพิจารณา 2.โครงการประชารัฐของรัฐบาลที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพชุมชน สังคม และฐานรากให้ได้รับการผ่านพิจารณา และ 3. โครงการอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายสองข้อข้างต้น ให้ไปปรับแก้ไขและเสนอเข้ามาตามกระบวนการ</p> <p>ส่วนประเด็นที่ 2 เรื่องการปลดบอร์ด สสส. ทั้ง 7 คน นายกฯ ได้มอบหมายให้รมว.ศึกษาธิการเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหา ล่าสุด คณะทำงานของ รมว.สธ. ได้แก้ไขระเบียบภายในองค์กร สสส. ทั้ง 26 ประเด็น และเพิ่มใหม่อีก 3 ประเด็น โดยเตรียมเสนอบอร์ด สสส. ชุดปัจจุบันพิจารณาในวันที่ 15 มกราคมนี้</p> <p>ส่วนกรณีที่ นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ ให้ข้อมูลว่าการปลดทั้ง 7 คน เพราะมีกลุ่มนายทุนอยู่เบื้องหลัง ส่วนตัวมองว่าต้องเห็นใจนพ.วิชัย เพราะหากดูข้อมูลของบอร์ดทั้ง 7 คน ถือเป็นผู้ที่มีเกียรติภูมิ ทำงานเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นมาทั้งชีวิต แต่กลับโดนคำสั่ง คสช.ปลด การพูดของนพ.วิชัย ถือเป็นปกป้องศักดิ์ศรีของตนเอง และเพื่อชี้แจงให้สังคมเข้าใจ</p> <p>-เสนอข่าว นายคำรณ ชูเดชา กล่าวว่า เวลานี้ภาคประชาสังคมที่เป็นภาคีเครือข่าย สสส.เจอ 2 เหตุการณ์ซ้อนประการแรกคือ การเบิกจ่ายงบ สสส.ที่ตั้งเบิกเป็นงวดๆ ล่าช้ามากกว่า 4 เดือน หลายองค์กรต้องหาเงินลงทุนสำรองจ่ายไปก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าจ้างคนทำงานโครงการย่อยที่ไม่ใช่คู่สัญญากับสสส.โดยตรง ทำให้หลายโครงการเดินหน้าต่อไม่ได้ สังเกตได้จากการรณรงค์เรื่องบุหรี่ เหล้า ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ของภาคประชาสังคมที่รับทุนจากสสส.แทบจะไม่มีเลย</p> <p>อีกประการคือ เจ้าหน้าที่สรรพากรเขต มีหนังสือถึงผู้รับงานจาก สสส. ทุกโครงการ แจ้งเรียกประเมินภาษีย้อนหลัง 5 ปี พร้อมค่าปรับ 6 เท่า โดยสรรพากรชี้ว่าผู้รับทุนสสส.เป็นผู้รับจ้างทำงานให้สสส. และตีความว่าเงินทุนที่ได้เป็นรายได้ของผู้รับจ้าง ซึ่งเรายืนยันว่าไม่ใช่การรับจ้างทำของให้สสส. แต่เป็นผู้รับงาน สสส.มาทำตามแผนงานที่เสนอขออนุมัติ และไม่ใช่องค์กรแสวงกำไร โดยสตง.ตรวจสอบทุกปีไม่เคยมีปัญหา จนคราวนี้ สตง.ทำความเข้าใจให้ถือเป็นเงินได้และให้สรรพากรไปประเมินภาษี</p> <p>คำสั่งหัวหน้า คสช.ดังกล่าว เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบธรรม ดำเนินการอย่างรวบรัด ทั้งที่บอร์ดสสส.กำลังทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข แก้ไขระเบียบข้อบังคับหลายฉบับ เชื่อว่ามีเจตนาเพื่อเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนและผู้มีอำนาจ ดังนั้น ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายภาคประชาชนกว่า 20 เครือข่ายทั่วประเทศ จะจัดการประชุมใหญ่ตัวแทนเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในวันที่จันทร์ที่ 11 มกราคมนี้ เพื่อประกาศแนวทางและมาตรการเคลื่อนไหวในกรณีดังกล่าว ส่วนกรณีการเรียกประเมินภาษีนั้น เครือข่ายจะขอเข้าพบหารือกับอธิบดีกรมสรรพากรเร็วๆ นี้ หากไม่เป็นผลจะร้องต่อศาลปกครอง และศาลภาษีอากรต่อไป</p>
<p>คมชัดลึก,มติชน,ไทยรัฐ ,แนวหน้า,ไทยโพสต์ (9ม.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว พล.อ.นคร สุขประเสริฐ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ในฐานะอดีตคณะกรรมการกิจการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึง กรณี นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ ระบุว่า การปลด 7 ผู้ทรงคุณวุฒิของ สสส. มีความพยายามทำมานาน โดยอ้างถึงการเขียนร่างรัฐธรรมนูญในกลางปี 2558 ที่ระบุไม่ให้ส่งเงินภาษีร้อยละ 2 มาที่ สสส.เพื่อให้หมดสภาพการทำงาน และมีบริษัทหุ้นร่วมเดินทางไปประเทศเมียนมาร์กับคณะร่างรัฐธรรมนูญด้วย ว่าไม่ได้เดินทางไปเมียนมาร์ด้วย แต่รู้มาว่าเป็นการใช้เงินส่วนตัวเดินทางกันเอง และยืนยันไม่ได้รับเงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง เหตุผลที่ กมธ.ไม่ได้ใส่เรื่องลงไปในร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมีกระแสต่อต้านอย่างมาก ไม่เกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์ใดๆ</p> <p>-นายไพบุลย์ นิติตะวัน อดีตคณะกรรมการกิจการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณี นพ.วิชัยระบุว่าบริษัทหุ้นร่วมเดินทางไปประเทศพม่าด้วยนั้น ยืนยันว่าเดินทางไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ใช้เงินส่วนตัวกว่า 40,000 บาทต่อคน เข้าใจว่าที่ขานำมาผูกโยงกัน เนื่องจากมีตัวแทนสถาบันพระปกเกล้าที่ไปกับกมธ.ยกร่างฯ เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการและทำงานที่โรงงานยาสูบ</p>
<p>มติชน (10 ม.ค.9)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ อดีตรองประธานกรรมการสสส.คนที่ 2 กล่าวถึง กรณีที่อดีต กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ระบุว่า การเดินทางไปพม่าร่วมกับบริษัทหุ้น ใช้เงินส่วนตัวในการเดินทางไปทำบุญอย่างบริสุทธิ์ใจ ว่าไม่ได้ทำเหินอึดใจ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญเรื่องการเดินทางไปประเทศพม่าร่วมกับบริษัทหุ้น แต่อยากให้ออกมาให้พิจารณาว่า การที่มีบริษัทหุ้นร่วมทำงานใกล้ชิดกับกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญมีความเหมาะสมหรือไม่ และเมื่อร่างรัฐธรรมนูญออกมาก็มึนเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหุ้น ทั้งนี้ สสส.มีงบประมาณดำเนินการจากการเก็บภาษีบุหรี่ ภาษีเหล้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า (11 ม.ค.59)</p>	<p>เพิ่มอีกร้อยละ 2 จากภาษีสรรพสามิต เมื่อสส.ถูกยุบไป ไม่ต้องเก็บเงินภาษีส่วนนี้ หรือไม่สามารถดำเนินการต่อต้าน บุหรี่และเหล้า ธุรกิจเหล่านี้จะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือไม่</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีผู้ทรงคุณวุฒิของ บอร์ด สสส. ระบุว่า การใช้อำนาจตามมาตรา 44 พักงานกรรมการ สสส. จำนวน 7 คน ไม่เป็นธรรม ว่า เมื่อถูกกล่าวหาว่ามี ผลประโยชน์ สิ่งที่ทำได้คือการหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อตรวจสอบ สำหรับภักดีกาทรงไหนที่มีปัญหา ซึ่งเมื่อได้มีการนัดหมายแก้ไขแล้วให้เดินหน้ากันต่อไป คณะกรรมการ สสส.ที่เหลือสามารถเดินหน้าทำงานต่อไปได้ ความทับซ้อนตรง นั้นไม่ได้หมายความว่าทุจริต อย่างไรก็ตาม เมื่อกระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้น คณะบุคคลดังกล่าวสามารถกลับมา ทำงานที่เดิมได้หรือไม่ ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ เพราะไม่ทราบถึงกระบวนการในการสรรหา</p> <p>พล.อ.ชาติอุดม ดิตถะสิริ ประธาน คตร. กล่าวว่า กรณีที่ นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ อธิบดีรองประธานบอร์ด สสส. อ้างว่า พ.ร.บ.กองทุน สสส.เขียนไว้ชัดเจน ให้กรรมการ สสส.เป็นกรรมการสมาคม มูลนิธิได้ ไม่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น ยอมรับว่าจริง ไม่ผิดหลักการ แต่ผิดที่มูลนิธิอื่นๆ ขอเงิน สสส.แล้ว สสส.อนุมัติเงินให้มูลนิธิ ซึ่งเป็น ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการประพฤติมิชอบ ส่วนจะทุจริตหรือไม่ ยังไม่ได้ลงลึกถึงตรงนั้น ซึ่งต้องไปดูว่าเงินที่ให้ไป นำไปใช้ไปรงใสหรือไม่</p> <p>ทางด้านประกาศิต กายะสิทธิ์ โฆษก สสส. กล่าวถึงกรณีที่มีการระบุจะมีการแก้ไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สสส. จำนวนเพิ่มเติมอีก 3 ข้อ จากที่แก้ไขไปแล้ว 26 ข้อ และจะนำประเด็นที่แก้ไขรวม 29 ข้อเข้าพิจารณาในที่ ประชุมบอร์ด สสส.ในวันที่ 15 ม.ค.ว่า น่าจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ สสส. จำนวน 26 ฉบับนั้น ได้นำเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด และเห็นชอบให้ปรับแก้ไขไป แล้วตั้งแต่การประชุมในวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา</p> <p>อย่างไรก็ตาม มีรายละเอียดทางเทคนิคกฎหมายที่ทางสาธารณสุขขอให้ปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ใน 3 ประเด็น ซึ่ง ไม่ใช้การแก้กฎหมายเพิ่มเติม แต่เป็นการปรับรายละเอียดของบางฉบับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในด้านกฎหมาย และ อาจจะนำเข้าไปตรวจสอบร่วมกันอีกครั้งในที่ประชุมบอร์ดในวันที่ 15 ม.ค.นี้</p> <p>ขณะที่ นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ กล่าวว่า ทราบว่ามีการประสานงานเพื่อให้อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ทั้ง 7 คน ได้มาหารือกันว่าจะมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรต่อไปหรือไม่ คาดว่าในสัปดาห์หน้าน่าจะได้เจอกัน</p>
<p>เดลินิวส์ แนวหน้า (11 ม.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการกองทุน สสส. ๑ กล่าวถึง กรณีที่ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขระเบียบกองทุน สสส.ว่ามีทั้งหมด 29 ข้อ ว่า ยังไม่ ทราบ แต่ตามที่คณะกรรมการฯ ชุดที่ตนเป็นประธาน ได้มีข้อสรุปให้ สสส.แก้ไขระเบียบของตัวเองทั้งหมด 26 ฉบับ โดยส่งไปยังบอร์ด สสส.เพื่อพิจารณา และบอร์ด สสส.ได้แก้ไขและส่งเรื่องให้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รอง นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานบอร์ด สสส.พิจารณาแล้ว แต่ พล.ร.อ.ณรงค์ ดูแล้วอาจจะไม่มั่นใจ จึงได้ส่งร่างแก้ไข ระเบียบสสส.มาที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง คาดว่าในวันที่ 11 ม.ค.นี้จะมี การพิจารณา ซึ่งมีกรอบแนวทางอยู่</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน (11 ม.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า วันที่ 11 ม.ค. จะส่งจดหมาย ยื่นข้อเสนอมให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ให้พิจารณาขุบหรือยกเลิก สสส. โดยยกตัวเลขค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการจากรายงานประจำปี สสส. ตั้งแต่ ปี 46-57 ที่มีกว่า 32,670 ล้านบาท ว่า เป็นเงินผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มบางพวกเท่านั้น เป็นเงินภาษีของ ประชาชนที่ถูกใช้ไปโดยไม่คุ้มค่า จึงสนับสนุนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ปลดกรรมการ สสส. การที่มีคนบางกลุ่มออกมา เคลื่อนไหวต่อต้าน มาจากกลุ่มที่เคยได้รับเงินจาก สสส. เสียผลประโยชน์ที่เคยได้รับไป จึงเสนอให้ พล.อ. ไพบูลย์ นำตัวเลขกว่า 32,670 ล้านบาท มาแจกแจง อยากให้ ศอตช. พิจารณาขุบหรือยกเลิก สสส. แล้วนำเงินภาษี ประชาชนไปใช้ในรูปแบบอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่านี้</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน MGR Online (11 ม.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นายคำรณ ชูเดชา เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาค ประชาชน จำนวน 20 ภาคีเครือข่าย จะมีการประชุมกันกรณีการปลดบอร์ด สสส. และชะตากรรมกว่า 2,000 องค์กร ภาคประชาชนหลังโครงการ สสส. ถูกแช่แข็งร่วม 3 เดือน ในวันที่ 11 ม.ค.นี้ เวลา 09.00 น. ที่อาคารคริสตจักรแห่งประเทศไทย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (11 ม.ค.59)</p> <p>เดลินิวส์ (11 ม.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะ จูทา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวเรื่อง "ผิดประเด็นหรือไม่ เรื่อง "ส" โดยระบุว่า การหยาบกร้านประเด็นทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ในขณะนี้ เป็นเรื่องตรงเป่าหรือไม่ 1.เรื่องทุจริต คงตรวจสอบทรัพย์สินกันได้ 2.ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นเรื่องจริง แต่เป็นจากความตั้งใจทุจริต หรือมาจากการที่เป็นลักษณะของกลุ่มที่มักจะเลือกคนใกล้ชิดไว้ใจได้ เชื่อมโยงได้ และในที่สุดตกอยู่กับแวดวงเดียวกัน 3.การอยู่ในแวดวงเดียว อาจมีข้อดีในการขับเคลื่อน แต่ผลผลิตที่ได้ อาจลึบหรือมองไม่เห็น หรือไม่พยายามหาจุดต่อ ยังคงใช้กลยุทธ์ แผน นโยบายไปทางเดียว ซึ่งการแก้ไขไม่น่ายาก ถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่เรื่องโกง อยู่ที่ปรับกลยุทธ์ แผน ในการทำงาน 4.ได้เห็นความมุ่งมั่นในการกำจัดบุหรี เห็นการต่อสู้ในการประกาศสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา แต่กลยุทธ์เหล่านี้ คงต้องปรับตามยุคสมัยให้พุ่งเป้าแต่ละกลุ่ม ประสานกับการป้องกัน จำแนก ตามอาชีพ เศรษฐฐานะ เป็นต้น</p> <p>การที่ "ส" ถูกจับตา ต้องพิจารณาที่ผ่านมาการประเมินผลการทำงานเป็นอย่างไร ซึ่งไม่ควรมองไปที่บริษัทบุหรี เหล่าเป็นตัวการสำคัญ การปรับกระบวนการในกลยุทธ์ แผน รับฟังความเห็นมากขึ้นน่าจะดีกว่า</p> <p>-เสนอข่าว "สวนดุสิตโพล" เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 1,396 คน ระหว่างวันที่ 4-9 ม.ค.ที่ผ่านมา ถึงการใช้มาตรา 44 ในการแต่งตั้งโยกย้าย สังกัดงานข้าราชการ และนักการเมืองท้องถิ่น พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.29 ระบุเห็นด้วยกับฝ่ายที่สนับสนุนให้ใช้มาตรา 44 เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้ว ผู้ที่ทำผิดย่อมได้รับการลงโทษ รองลงมาร้อยละ 38.26 ระบุเฉย ๆ เพราะควรปล่อยให้เป็นที่หน้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง และร้อยละ 7.45 เห็นด้วยกับฝ่ายต่อต้าน เพราะบทลงโทษไม่เหมาะสม ทั้งนี้โดยสรุปพบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.59 เห็นควรให้ใช้มาตรา 44 ต่อไป มีเพียงร้อยละ 10.89 ระบุไม่ควรใช้ เพราะแต่ละหน่วยงานมีกฎระเบียบที่กำหนดไว้อยู่แล้ว อาจเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>โลกวันนี้วันสุข คอลัมน์ เพื่อชาติประชาชน: (9ม.ค.59)</p> <p>โลกวันนี้วันสุข คอลัมน์ โดนไปบนไป: (9ม.ค.59)</p> <p>มติชน (10 ม.ค.59)</p>	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทยกล่าวถึงการร่วม จ่ายในระบบสุขภาพของประเทศ โดยเฉพาะในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ว่า ขณะนี้สังคมไทยเริ่มตระหนักว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งตนเห็นว่า ในระบบประกันสุขภาพที่ดีและยั่งยืน ประชาชนควรมีส่วนร่วม ตามเหตุตามผล ตามความเหมาะสม แต่ภาระหลักยังเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่ และเห็นด้วยกับข้อเสนอของ ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา ให้คืนภาระค่ารักษาให้แก่ผู้ป่วยจากโรคทำตัวเอง เช่น โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การติดเชื้อโรคเอดส์ หรือทำร้ายร่างกายผู้อื่น ถือเป็นแนวทางสำคัญที่จะกระตุ้นให้ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด ละ เลิก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม</p> <p>-เสนอบทความ บัตรทอง 30 บาท ไม่ใช่แค่เงิน ว่า ความคิดจะยกเลิกโครงการ 30 บาท ไม่ใช่เพราะไม่มีเงินงบประมาณ และหากไม่มีโครงการ 30 บาท รัฐบาลไทยคงไม่กล้าไปปรับรางวัลที่ยกย่องโครงการนี้ที่สหประชาชาติ หรือเอาไปวาดอ้างเพื่อประโยชน์ต่างๆ ทั้งที่มีความคิดในแง่ลบ ดังนั้น ไม่ว่าจะปรับปรุงหรือล้มโครงการนี้ จึงเป็นเพราะความอคติ</p> <p>-เสนอบทความ ไขปริศนาบัตรทอง 30 บาท เสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเปลี่ยนแปลงการให้บริการ 30 บาทรักษาทุกโรค นักวิชาการส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการจะยกเลิกโครงการ เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย แต่ก็มีนักวิชาการหลายคนสนับสนุนให้มีการปฏิรูประบบประกันสุขภาพ เพื่อความยั่งยืนของระบบในอนาคต โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าแก้ไขได้ด้วยการพัฒนาระบบการร่วมจ่ายสำหรับประชาชนที่มีศักยภาพในการร่วมจ่ายได้</p> <p>เรื่องงบประมาณไม่ใช่เรื่องเหลือปากกว่าแรงที่จะร่วมกันหาทางออก เพราะทีมเศรษฐกิจยืนยันว่าเศรษฐกิจกำลังไปได้ดี รัฐมีรายได้เป็นจำนวนมาก ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุขถึง 99.5% คงไม่มีความจำเป็นที่จะให้ผู้ใช้บริการจ่ายเงินเพิ่มมากกว่า 30 บาทอย่างแน่นอน ยกเว้นเรื่องที่ฟังมาทั้งหมดเป็นแค่เรื่องโกหก</p> <p>-เสนอบทความ งบบัตรทอง ตรง/ไม่ตรงวัตถุประสงค์ โดย วารุณี สิทธิรังสรรค์ ว่า กรณีคณะกรรมการการกฤษฎีกาตีความว่างบเหมาจ่ายรายหัวที่โรงพยาบาลนำไปจ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟ ค่าเวร ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่ภาคประชาชนคัดค้านว่าการตีความห้ามโรงพยาบาลใช้เงินเพื่อการนี้ จะส่งผลกระทบในวงกว้าง และทำให้โรงพยาบาลเหล่านั้นอยู่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ไม่ได้ นพ.ปิยะสกลได้มอบให้คณะทำงานชุดนพ.เสรีหาทางแก้ไข โดยให้จัดทำร่างประกาศค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 3(12) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ เพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนว่า โรงพยาบาลสามารถใช้จ่ายอะไรได้บ้าง ซึ่งจะเสนอบอร์ด สปสช.ภายในเดือนกุมภาพันธ์</p> <p>ส่วนประเด็นโรงพยาบาลไม่มีเงินบำรุงจากแหล่งอื่นมาจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคนั้น ข้อเท็จจริงคือเงินบำรุงโรงพยาบาลมาจากเงินค่าบริการของกลุ่มข้าราชการ ผู้ประกันตน ผู้ป่วยที่จ่ายเอง และเงินบริจาค ส่วนเงินในสิทธิบัตรทอง เมื่อโอนให้โรงพยาบาลแล้วจะมีการปรับเป็นเงินบำรุง เพื่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ปัญหาคือ เงินที่มีไม่เพียงพอ บางคนมองว่าเพราะโรงพยาบาลบริหารไม่ดีหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สป. ได้สั่งการให้โรงพยาบาลต่างๆ ทำแผนการใช้จ่ายทางบัญชี และให้นพ.สสจ.ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสธ.อยู่ระหว่างจัดทำรายการค่าใช้จ่ายมาตรฐานกลางกว่า 40 หมวด เพื่อเป็นแนวทางให้โรงพยาบาลบริหารงบและลดความเสี่ยงขาดสภาพคล่องทางการเงิน</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน สยามรัฐ ASTVผู้จัดการ รายวัน คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ แนวหน้า บ้านเมือง ไทยโพสต์ (11 ม.ค.59)</p>	<p>ปัญหาทางพาราราคตก</p> <p>- เสนอข่าว พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีเกษตรกรชาวสวนยางนัดหมายชุมนุมเรียกร้องให้แก้ปัญหาราคายางตก ต่ำว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความเป็นห่วงและติดตามปัญหามาตลอด โดยได้สั่งการ ให้เร่งรัดการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) ที่ยังไม่แล้วเสร็จให้เข้าที่ประชุม ครม. ในวันอังคารที่ 12 ม.ค.นี้ แต่หากไม่ทันก็ให้นำเข้า ครม.วันอังคารถัดไป เนื่องจากมองว่าหากบอร์ด กยท.จัดตั้งแล้ว จะทำให้กลไกการแก้ปัญหาเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น</p> <p>นอกจากนี้ นายกษ ยังมีคำสั่งให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง คือคมนาคม, มหาดไทย, สาธารณสุข, กลาโหม, อุตสาหกรรม, พาณิชย และเกษตรฯ ไปรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้ยางระยะแรกส่งให้สำนักรัฐมนตรี เพื่อรวบรวมให้กระทรวงเกษตรฯ ให้แล้วเสร็จในวันที่ 11 ม.ค.นี้ เพื่อกำหนดปริมาณรับซื้อยางตามความต้องการแต่ละกระทรวง โดยใช้งบประมาณเอง ซึ่งไม่จำเป็นต้องนำเข้า ครม. เพียงแต่แจ้งให้ทราบเป็นวาระเท่านั้น</p> <p>หนุ่มกรีดยางเครียดผูกคอต</p> <p>- เสนอข่าว ร.ต.ท.อุทัย ยอดราช พนักงานสอบสวน สภ.ลิซล จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งเหตุคนผูกคอตตาย ที่บ้านเลขที่ 4/3 หมู่ 5 บ้านทุ่งคงยาง ต.เขาน้อย อ.ลิซล จึงรีบไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.โชคดี รักษาวิวัฒน์พงษ์ ผกก. แพทย์เวร รพ.ลิซล และเจ้าหน้าที่มูลนิธิใต้เต็กตั้ง พบศพนาย วีรพงศ์ สุวรรณนุรักษ์ อายุ 35 ปี ลูกชายเจ้าของบ้าน ใช้ผ้าขาวม้าผูกคอกับบ้านเสียชีวิต</p> <p>สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้ตายมีอาชีพกรีดยางพารา อยู่กับแม่ และภรรยา มากกว่า 10 ปี ทุกวันหลังกรีดยางจะไปขับรถบรรทุกสิบล้อเป็นรายได้เสริม ระยะเวลาหลังรายได้ลดลง เนื่องจากราคายางพาราตก เริ่มมีหนี้สิน เครียดจนทะเลาะกับภรรยาประจำ จนภรรยาทนไม่ไหวหนีไปบ้านแม่ตัวเอง ก่อนเกิดเหตุ กลับมาบ้าน พบรถจยย. ที่นอนในบ้านถูกเผา ก่อนพบผู้ตายผูกคอตตายดังกล่าว ส่วนสาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่า ผู้ตายเครียดราคายางตกรายได้ลดลง เงินไม่พอใช้ เครียดทะเลาะกับภรรยา น้อยใจก่อเหตุดังกล่าว จึงนำศพส่งชันสูตร ก่อนมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป</p>
<p>สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น, ผู้จัดการออนไลน์ (9ม.ค.59) แนวหน้า (11 ม.ค.59)</p>	<p>ประชุมผู้บริหารสธ.</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รุมว.สธ. เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารและมอบนโยบาย ว่า ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 มาตรา 33 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ 1 คน และถ้าเกิน 50 คน ต้องรับเพิ่มอีก 1 คน</p> <p>ในส่วนกระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งจ้างคนพิการเข้าทำงานตามความสามารถ ขณะนี้ดำเนินการจ้างแล้ว 218 หน่วยงาน จะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือคนพิการ เช่น ให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการ การฝึกงาน จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ ให้การช่วยเหลือแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ</p> <p>สำหรับในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้มอบของขวัญปีใหม่ให้คนพิการทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพ สามารถรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้จัดการด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ และเพิ่มผู้ช่วยนักร่างกายอุปกรณ์/ผู้ช่วยช่างกายอุปกรณ์ ให้เพียงพอกับจำนวนผู้พิการทุกประเภทที่เพิ่มขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ผู้จัดการออนไลน์ (9ม.ค.59) ข่าวสด (11 ม.ค.59)</p>	<p>มอบโล่พยาบาลสุราษฎร์ฯ -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ คุณศรีภิญญา เชื้อรบ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สุราษฎร์ธานี ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ประจำเดือนมกราคม 2559 จากเหตุการณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่หมดสติ หัวใจหยุดเต้น ช่วยฟื้นคืนชีพ นำส่งโรงพยาบาล จนผู้ป่วยปลอดภัยรอดชีวิต</p>
<p>ไทยรัฐ (10 ม.ค.59) บ้านเมือง(9ม.ค.59) ผู้จัดการออนไลน์ (9ม.ค.59)</p>	<p>งานวันเด็ก -เสนอข่าว ที่สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมี รัฐมนตรีทกกระทรวง รวมถึง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย ปลัดกระทรวง ให้การต้อนรับ และมีการแสดงของเด็กๆ ให้ชม จากนั้นนายกฯ ได้เยี่ยมชมบูธและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมแจกขนมของเล่นแก่เด็ก ๆ ภายในงาน ก่อนเดินทางไปเปิดงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาล -ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดงานภายใต้แนวคิด “กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ” มีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งเด็กที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลและที่มาจากภายนอก ในงานมีซุ้มกีฬาสนุก ซุ้มศิลปะสร้างสรรค์ ให้เด็กได้ร่วมทำกิจกรรมพร้อมรับของขวัญมากมาย -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ที่สนามเสือป่า เน้นให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติคู่กับการเล่นอย่างมีความสุข ฝึกการใช้สายตาสมาธิ เผยผลสำรวจพฤติกรรมกลุ่มเด็กประถม 1-6 ใน 24 จังหวัด ล่าสุดในปี 2558 พบร้อยละ 54 ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ส่งผลให้ 74% ไม่มีปัญหาสุขภาพ มั่นใจว่าจะเป็นเครื่องมือป้องกันโรคภัยเด็กไทยรุ่นใหม่จากการรุกรานของเทคโนโลยีได้ผลดี -เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนพ่อแม่พาบุตรหลานเที่ยววันเด็ก เสี่ยงสถานที่แออัด ห่วงติดเชื้อง่าย เผย “ปอดบวม” สุดเสี่ยง หลังพบปี 58 ผู้ป่วย 1 ใน 3 เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เน้นหมั่นล้างมือ</p>
<p>คมชัดลึก (9ม.ค.59)</p>	<p>สัมภาษณ์อธิบดี -เสนอบทความสัมภาษณ์พิเศษ นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงยุทธศาสตร์ต่อไปของงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพคนไทย</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ (11 ม.ค.59)</p>	<p>ผลกระทบไทยร่วม TPP -เสนอบทความ ไทยร่วม TPP อันตราย รัฐถูกรอนอำนาจ ยา-เมล็ดพันธุ์แพงลิ่ว โดย นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล กลุ่ม FTA Watch มองว่า หากไทยยอมรับเงื่อนไขจะส่งผลต่อการออกนโยบายของรัฐเพื่อปกป้องผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชน เช่น จำกัดการใช้มาตรการของรัฐเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ โดยอ้างเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา จำกัดการออกมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เนื่องจากการลงทุนทำเหมืองแร่และโครงการขนาดใหญ่ นักลงทุนต่างชาติสามารถฟ้องร้องรัฐผ่านกลไกอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะเอื้อผลประโยชน์มากกว่าความเป็นกลาง รวมไปถึงสัญญาสัมปทานต่าง ๆ ในทรัพยากรธรรมชาติ ล้วนต้องอยู่ภายใต้กลไกนี้ ด้าน รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นักวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ กล่าวถึงผลกระทบด้านยา ว่า ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศจะสูงขึ้น เนื่องจากไทยต้องยอมรับให้มีการผูกขาดด้านยาเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 5 ปี ส่งผลให้ยาชื่อสามัญไม่สามารถออกสู่ตลาดได้ จากการศึกษาพบว่า ปีที่ 5 นับจากปล่อยให้มีการผูกขาดข้อมูลยา ค่าใช้จ่ายด้านยาของไทยจะสูงขึ้น 81,356 ล้านบาท เมื่อขยายการคุ้มครองไปอีกค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นตาม และเกิดการผูกขาดสิทธิบัตรยาแบบไม่มีวันตาย เพราะใน TPP กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องยอมรับให้มีการจดสิทธิบัตรยาที่ครอบคลุมข้อบ่งใช้ของสารเดิม ทำให้เกิดการจดสิทธิบัตรยาเกินไปกว่าเงื่อนไข และไม่มีวันสิ้นสุดใน พ.ร.บ.สิทธิบัตรยาของไทย กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน จึงขอเรียกร้องรัฐบาลให้ทบทวนการเข้าร่วม TPP 3 ข้อหลัก 1. รัฐบาลต้องหยุดกระบวนการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก และเร่งทำการศึกษาและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ และนำเสนอข้อมูลที่ประเมินแล้วสู่สาธารณะ 2.รัฐต้องจัดให้มีการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>รับฟังความเห็นจากประชาชนรอบด้าน 3.การดำเนินการด้านนโยบายระดับใหญ่ที่มีผลผูกพันต่อเนื่อง ต้องคำนึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นจากประชาชนโดยแท้จริง</p> <p>ขณะนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดจ้างให้สถาบันปัญญาภิวัฒน์เป็นผู้ศึกษาข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้ ในการเข้าร่วมการเจรจาความตกลงเปิดเขตการค้าเสรีภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ร่วมกับ 12 ประเทศสมาชิก ซึ่งได้ประกาศข้อสรุปการเจรจาไปตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 โดยคาดว่าสถาบันจะศึกษาจบสิ้นภายในเดือนมกราคมนี้</p>
<p>เดลินิวส์ (11 ม.ค. 59)</p>	<p>คำตอบแทนหมาจ้าย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผลตอบแทนหมาจ้ายของ หมอกับพยาบาลที่ทำงานหนักเท่ากัน แต่หมอมียาค่าตอบแทนสูงกว่าถึง 28 เท่า ทำให้พยาบาลต้องเลิกอาชีพ ว่า การผลิตวิชาชีพพยาบาลของประเทศไทยเพียงพอ ปัญหาคือจะอย่างไรที่จะคนเหล่านี้เอาไว้ในระบบ ที่มีภาระงานหนักและค่าตอบแทนน้อย และอยากเป็นข้าราชการ ภาครัฐอยู่ระหว่างการศึกษาคำวิจารณ์ว่าจะใช้วิธีไหนในการตรึงคนเหล่านี้เอาไว้ ที่เป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้คือการจ้างงานในระบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่จะได้รับเงินเดือนแพงขึ้น ค่าตอบแทนสูงขึ้น รวมทั้งรอผลการศึกษาทางวิชาการเรื่องค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับทุกวิชาชีพ จะพิจารณาแก้ปัญหาต่อไป</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (11 ม.ค. 59)</p>	<p>เฝ้าระวังไข้หวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว สธ. แจงเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีก พร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ตลอดช่วงฤดูหนาว เพราะประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการระบาด</p>
<p>สยามรัฐ.แนวหน้า (11 ม.ค. 59)</p>	<p>ดันรพ.ไทยผงาด'เมดิเคลฮับโลก'</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า ได้วางระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพในการเป็นประชาคมอาเซียนตั้งแต่ต้นปี 59 โดยเร่งสนับสนุนพัฒนาโรงพยาบาลรัฐและเอกชนให้ได้มาตรฐานสากลคือ เอชเอ(HA : Hospital Accreditation) หรือเจซีไอ (JCI : The Joint Commission International) เพื่อให้ไทยก้าวสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (เมดิเคล ฮับ) อันดับ 1 ของโลก เป้าหมายหลักปีนี้เน้นส่งเสริมพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนใน 2 แหล่งเศรษฐกิจสำคัญให้ได้รับการรับรองคุณภาพเอชเอหรือเจซีไอ ใน 10 จังหวัดท่องเที่ยวชั้นนำคือ กทม. ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สงขลา กระบี่ พระนครศรีอยุธยา พังงา ประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ 5 จังหวัด คือ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา ตรานต์ ซึ่งจะตั้งศูนย์ล่ามแปลภาษาใน 2 พื้นที่นี้ด้วย</p>
<p>สยามรัฐ (11 ม.ค. 59)</p>	<p>เปิดนโยบาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขานรับประชาคมอาเซียน</p> <p>-เสนอบทความ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส.เปิดเผยว่า ได้วางนโยบายความร่วมมือการเป็นประชาคมอาเซียนรองรับปรากฏการณ์เคลื่อนย้ายประชากรที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยไม่ว่าจะในรูปแบบของแรงงานหรือการท่องเที่ยวในประเทศในปีงบประมาณ 2559 หลัก ๆ 2 ด้าน คือ การเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลเอกชน และการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนในงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อการพึ่งพาตนเอง หนุนสถานพยาบาลเอกชน 10 จังหวัดท่องเที่ยวและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด ได้มาตรฐานเอชเอ/เจซีไอ สร้างความพร้อมระบบบริการรักษาพยาบาล ดึงต่างด้าว 4 สัญชาติ เมียนมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม ร่วมเป็น อสม.ปฏิบัติการคู่ขนาน อสม.ไทยสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน การเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลเอกชนเน้นหนัก 6 เรื่องดังนี้ 1. พัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภค สร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงพยาบาลเอกชนในการจัดบริการตรวจสุขภาพให้แก่แรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการที่กำหนด เพื่อให้สามารถกั้นกรองโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ปรับปรุงมาตรการ กฎ ระเบียบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 4. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้านอาเซียน 5. สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการให้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล 6. สนับสนุนให้โรงพยาบาลเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลการระบาดของโรค อีกทั้งจัดทำคู่มือ อสม. 5 ภาษา คือ ไทย ลาว พม่ากัมพูชา และเวียดนาม เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคือ www.hss.moph.go.th และทางแอปพลิเคชันกระทรวงสาธารณสุข</p>
<p>เดลินิวส์ (11 ม.ค. 59)</p>	<p>เตือนกินกัญชัว</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เตือนการใช้สารกัญชัวไอออนช่วยให้ผิวขาวถาวรไม่ได้จริง ซึ่กินหรือฉีดเกินขนาด เป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะดับฟัง-เลือดไม่แข็งตัวซึมออกตามผิวหนัง เผยข้อดีผิวสีคล้ำทำให้ไม่แก่เร็วและป้องกันแสงอัลตราไวโอเล็ตก่อริ้วรอยลดโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็ง เน้นสาว ๆ แคผิว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์, คม ชัด ลึก, ข่าวสด (11 ม.ค. 59)</p>	<p>สะอาดแบบธรรมชาติสะอาดตาหนุ่ม ๆ มากกว่า</p> <p>วิจัยยา'นมหอย'รักษาข้อเข่าเสื่อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิณะ พันธุ์ม่วง ผอ.สำนักงานพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์ผสมผสาน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยว่า โรคข้อเข่าเสื่อม เกิดจากกระดูกอ่อนของเข่าเสื่อมสภาพและมีการสูญเสียโปรตีนคอนดรอยตินที่สร้างน้ำหล่อเลี้ยงเข่า ทำให้ข้อเข่าเกิดการเสียดสีระหว่างกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้งเวลาเคลื่อนไหวทำให้เกิดอาการปวด กระดูกกร่อนและผิดรูปได้มีทั้งแบบเบาะออกและโก่งเข้า ทั้งนี้เมื่อสูญเสียน้ำหล่อเลี้ยงเข้าไปแล้วไม่สามารถสร้างชดเชยได้เอง แต่พบว่ามิโปรตีนคอนดรอยตินในเปลือกกุ้ง กระดองปูและกระดูกอ่อนปลาฉลาม ปัจจุบันจึงมีการผลิตอาหารเสริมซึ่งจะมีสารคอนดรอยตินเป็นส่วนประกอบออกมาหลายตัว เพราะหากสามารถเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าขึ้นมาได้ก็ถือเป็นการรักษาตั้งแต่ต้นทาง ในส่วนของการแพทย์แผนไทยนั้นมีตำรับยา "นมหอย" ที่ระบุว่ามิสรรพคุณสามารถช่วยรักษาได้และภายใน 2 ปีนี้จะทำการวิจัยให้แน่ชัดถึงสรรพคุณของตำรับยานี้ต่อไป</p> <p>ตำรับยา นมหอย คือ การนำหอย 9 ชนิดประกอบด้วย หอยขม, หอยนางรม, หอยแครง, หอยจู้บแจง, หอยสังข์, หอยกาบ, หอยมุก, หอยตาวิ๋ว และหอยพิมพการัง นำมาปรุงเป็นยา ซึ่งสรรพคุณโดยรวมสามารถช่วยขับลมในลำไส้, ขับนิ่ว, ขับปัสสาวะ และบำรุงกระดูกได้ ซึ่งเปลือกหอยก็มีสารคอนดรอยตินเช่นเดียวกับเปลือกกุ้ง, กระดองปู, แกนกลางปลาหมึก และกระดูกอ่อนปลาฉลาม</p>
<p>บ้านเมือง (11 ม.ค. 59)</p>	<p>กระดูกต่อมคิด ก่อนใช้ยาผิด</p> <p>-เสนอข่าว อย. นำทิมโดย น.พ.ไพศาล ตันคุ้ม รองเลขาธิการ อย. จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการซึ่งใจก่อนใช้ยา ภายใต้ชื่อ "กระดูกต่อมคิด ก่อนใช้ยาผิด" เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยา สามารถป้องกันตนเองจากการใช้ยาในทางที่ผิดให้กับนักเรียนในวันที่ 13 ม.ค.59 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ภายในงานจะมีกิจกรรมเสวนา โดย น.พ.กัมปนาท ตันลิขิตกุล และชนกวนันท์ รักชีพ การแสดงธรรมะจากพระมหาสมปอง และการแสดงมินิคอนเสิร์ต ตำนกัยยาโปรจากศิลปิน "เป็ อาร์กซ์"</p>
<p>คมชัดลึก (11 ม.ค. 59)</p>	<p>เปิดแอปพลิเคชัน CAMHS-Aid</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กรม.ได้จัดทำองค์ความรู้ "ลูกฉลาด หัวไว เพราะความใส่ใจของพ่อแม่" สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.rajankul.go.th และ www.prdmh.com</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (11 ม.ค. 59)</p>	<p>ห้วยคลิตี้</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรพงษ์ กองจันทึก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา กล่าวว่า ครบ 3 ปีแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กำหนดแผนฟื้นฟูพื้นที่ห้วยคลิตี้ กำหนดแผนงานฟื้นฟูห้วยคลิตี้ จนกว่าจะพบว่าค่าสารตะกั่วในน้ำ ดิน พืชผัก และสัตว์น้ำในลำห้วยคลิตี้ไม่เกินค่ามาตรฐาน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และให้ชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง 22 คน เป็นเงินรายละ 177,199.55 บาท โดยกำหนดให้ดำเนินการภายใน 90 วัน แต่ผ่านมากกว่า 3 ปีแล้วการดำเนินการฟื้นฟูห้วยคลิตี้ยังไม่เป็นปัญหาของการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล ที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้มีกระบวนการบังคับให้หน่วยงานที่ถูกฟ้อง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาของศาล</p>
<p>ข่าวสด (10 ม.ค.59)</p>	<p>ผู้บริโภคภาคอีสานเฝ้าระวังโฆษณาเวอร์</p> <p>-เสนอข่าว นางเพ็ญจันทร์ พันธุ์ชาติ สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด เผยผลการเฝ้าระวังโฆษณาในสถานีวิทยุจำนวน 7 สถานี แยกเป็นจังหวัดขอนแก่น 4 สถานี ร้อยเอ็ด 3 สถานี พบว่า ทุกสถานีมีการโฆษณาที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย มี 73 ผลิตภัณฑ์ โฆษณาที่มีเนื้อหาเกินจริง</p> <p>นางสาวจินตนา ศรีนเดช สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังพบว่า มีผลิตภัณฑ์ที่เคยกระทำผิด และอย.สั่งห้ามโฆษณาแล้ว แต่ยังมีโฆษณาในหลายสถานี</p> <p>ด้าน ภก.มานิตย์ ทวีหิณฑ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในปีนี้สสจ.มีแผนที่จะทำงานร่วมกัน 4 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภคให้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นกลไกเฝ้าระวังในพื้นที่ และจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ร่วมกับสำนักงาน กสทช. และผู้ประกอบการวิทยุ</p>
<p>บ้านเมือง (11 ม.ค.59)</p>	<p>โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว รพ.สุราษฎร์ธานีทำโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยารักษาหัวใจ สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ ในเขตสุขภาพที่ 11 เนื่องจากเป็นยาที่มีช่วงปลอดภัยแคบ ทั้งยังต้องกินยาต่อเนื่อง จึงต้องติดตามการใช้ให้เหมาะสมกับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ผู้ป่วย ไม่ให้เกิดปัญหาอื่น ตั้งแต่รพ.ศูนย์ถึงรพ.ชุมชน โดยมี สปสช.สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเภสัชกร 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เพิ่มประสิทธิภาพรักษาผู้ป่วย
สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น (9ม.ค.59)	<p>ตรวจโรงงานปลาร้าภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจภูธรภาค 4 สนธิกำลังตำรวจภูธร จ.ภาพสินค้า และเจ้าหน้าที่สสจ.ภาพสินค้า บุกรวบจับโรงงานผลิตน้ำปลาร้าบรรจุขวด เลขที่ 59 หมู่ที่ 3 บ้านท่าเรือ ต.นาเชือก อ.ยางตลาด ต.นาเชือก อ.ยางตลาด พร้อมอายัดน้ำปลาร้าเกือบ 1 แสนขวด มูลค่า 1 ล้านบาท หลังมีประชาชนร้องเรียนว่า มีการวางจำหน่ายน้ำปลาร้าบรรจุขวดไม่มีเลข อย.บฉล.ก เจ้าหน้าที่จะจับกุมได้ควบคุมตัวนายอุดร ลันเสนาะ ซึ่งแสดงตัวเป็นผู้ดูแลโรงงานดังกล่าว และแจ้งข้อกล่าวหา 1.ผลิตอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมาตรา 14 โทษตามมาตรา 53 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2.ผลิตอาหารปลอม ฝ่าฝืนมาตรา 25 (2) โทษตามมาตรา 59 ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท และ 3.ข้อหาผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์ ซึ่งต้องรอผลตรวจสอบจากห้องแล็บ</p>
เดลินิวส์ (10 ม.ค.59)	<p>ปลุสัตัวเร่งกำจัดซากหมูในแม่น้ำกรม จ.เชียงราย</p> <p>-เสนอข่าว นายนิคม ดอกสลิด รักษาการปลุสัตัวอำเภอเมือง จ.เชียงราย พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าขามใหม่ หมู่ 5 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เข้าทำการตรวจสอบจุดที่มีผู้ลักลอบนำซากหมูขนาดใหญ่ จำนวน 3 ตัว มาทิ้งลงแม่น้ำกรม บริเวณถนนทางเข้าท่าทราย บ้านป่าขามใหม่ จนกระทั่งเน่าขึ้นอืด ส่งกลิ่นเหม็นไปไกล ซึ่งน่าจะตายมาแล้วประมาณ 5 วัน</p> <p>โดยทำได้เพียงการนำซากหมูขึ้นมาจากแม่น้ำ เพื่อทำลายตามขั้นตอนต่อไป และจะประชาสัมพันธ์ห้ามประชาชนใช้น้ำจากแม่น้ำกรมช่วงที่จะไหลลงแม่น้ำกก ในการนำไปเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 7 วัน เพื่อป้องกันการระบาดของโรค</p>
มติชน (11 ม.ค. 59)	<p>7วิธีคลายเครียด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร นพ.สสจ.ลำปาง กล่าวแนะนำ 7 วิธีง่ายๆให้ชาวลำปางลองนำไปปฏิบัติ เพื่อลดความเครียดจากปัญหาต่าง ดังนี้ 1.เดินผ่อนคลาย 2.โทรศัพท์พูดคุยกับเพื่อนสัก 4-5 นาที 3.เขียนระบายความเครียด 4.หาเกมเด็ก ๆ เล่นผ่อนคลาย 5.หลังเหนื่อยลดเครียด 6.พลังแห่งการสัมผัส 7.นอนแช่น้ำพร้อมเทียนอโรมา</p>
มติชน (11 ม.ค. 59)	<p>อาการป่วย “ปอ”</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้าอาการป่วยของ นายทฤษฎีสหวงศ์ หรือปอ ตอนนี้แพทย์ทำการเจาะบริเวณลำคอเพื่อให้อายใจสะดวกขึ้น</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา (11 ม.ค. 59)	<p>อหิวาต์ตกโรค</p> <p>-เสนอข่าว องค์การสหประชาชาติ ยืนยันพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ราย กับมีผู้ล้มป่วยเพราะติดเชื้ออีกมากกว่า 1,000 ราย จากการแพร่ระบาดของเชื้ออหิวาต์โรคระลอกล่าสุดในหมู่ ผู้ลี้ภัยชาวโซมาเลีย ที่ค่ายผู้อพยพ “ดาตาบ” ในประเทศเคนยา อันเป็นบ้านของผู้อพยพชาวโซมาเลียเกือบ 350,000 ชีวิต</p>
โพสต์ทูเดย์ (9ม.ค.59) แนวหน้า (10 ม.ค.59)	<p>เกาหลีใต้พบไวรัสเมอร์สกลายพันธุ์</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี แถลงว่า ไวรัสโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) ที่ระบาดในเกาหลีใต้เมื่อปีก่อนเกิดการกลายพันธุ์ หลังผลการตรวจตัวอย่างสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อไวรัสเมอร์ส 8 คน พบว่า สไปค์โปรตีนซึ่งเป็นองค์ประกอบของเชื้อไวรัสที่สามารถแทรกเข้าไปในเซลล์คนและแพร่กระจาย มีความเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเล็กน้อย เมื่อเทียบกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขและความปลอดภัยยอมรับว่า เชื้อเกิดการกลายพันธุ์จริง แต่มีความแตกต่างจากตัวอย่างที่เก็บจากผู้ป่วยในซาอุดีอาระเบียเพียงร้อยละ 0.1 เท่านั้น และยังไม่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลต่อความสามารถของเชื้อในการแพร่จากคนสู่คน และความสามารถในการทำให้คนป่วยมากขึ้นอย่างไร อย่างไรก็ดี การกลายพันธุ์ดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องศึกษาอย่างละเอียด เพราะอาจช่วยให้เข้าใจได้ว่าเหตุใดไวรัสเมอร์สจึงแพร่ระบาดในเกาหลีใต้อย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับการระบาดในตะวันออกกลาง</p>
ไทยรัฐ (9ม.ค.59)	<p>โรคมาลาเรีย</p> <p>-เสนอข่าว รายงานการวิจัยของสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติ สหรัฐฯ ตีพิมพ์ในวารสารโรคติดต่อแลนเซต เมื่อ 7 ม.ค. ระบุว่า การรักษาโรคไข้มาลาเรียในกัมพูชาล้มเหลว เพราะปรสิตที่เป็นพาหะของโรคคือยา “ไพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เพอร์อาควิน” และ “อาร์เตมิซินิน” ซึ่งใช้ร่วมกันในการรักษาโรคมาลาเรียตั้งแต่ปี 2551 การดื้อยาอาร์เตมิซินินยังพบในไทย ลาว พม่า เวียดนาม ส่วนการดื้อยาอาร์เตมิซินินและยาอื่นที่ใช้ควบคู่กันพบในไทยและกัมพูชา รายงานแนะนำให้ทดลองใช้ยาทางเลือกอื่น เช่น อาร์เตซูเนต กับ เมโฟลควิน โดยในไม่กี่ปีนี้ พบเชื้อไข้มาลาเรียดื้อยาในหลายชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ามกลางความหวังวิตกว่าเชื้อดื้อยาจะแพร่ไปยังเขตแอฟริกาทางตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากมาลาเรียถึง 90% ของโลก</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (9 ม.ค.59)</p>	<p>‘ซีดีซี’ พบจนท.สวนสัตว์ติดไวรัสโรจากช้าง</p> <p>-เสนอข่าว รายงานของซีดีซีระบุว่า พนักงานสวนสัตว์ทั้ง 7 คนในสวนสัตว์เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน ทางตะวันตกของสหรัฐ ติดเชื้อไวรัสโรที่อยู่ในระยะฟักตัว จึงไม่แสดงอาการและไม่แพร่เชื้อไปยังผู้อื่น พร้อมระบุว่า เรื่องนี้เป็นผลจากการขาดแคลนงานวิจัยเรื่องไวรัสโรในช้าง และขอให้ปรับปรุงการตรวจคัดกรองโรคให้ดีขึ้น เพราะวิธีปัจจุบันที่พึ่งการเพาะเชื้อในห้องทดลองกินเวลานานและอาจให้ผลผิดพลาด</p> <p>ซีดีซีคาดการณ์ด้วยว่า ช้างเอเชียที่เลี้ยงไว้ในอเมริกาเหนือมีเชื้อไวรัสโรประมาณ 5% โดยพบการติดเชื้อจากคนสู่ช้างครั้งแรกในปี 2539 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบอีกหลายรายในรัฐเทนเนสซีและอีกหลายแห่ง ส่วนการติดเชื้อในสวนสัตว์พอร์ตแลนด์สันนิษฐานว่า ต้นตออาจมาจากอาสาสมัครที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโรในปี 2555 เป็นผู้แพร่เชื้อให้แก่ช้างระหว่างดูแลพวกมันในสวนสัตว์</p> <p>ซีดีซีเปิดเผยรายงานดังกล่าวตามที่ผู้พิพากษาสั่งเมื่อหลายวันก่อน ว่าให้เปิดเผยเอกสารเรื่องไวรัสโรในช้างแก่กลุ่มพิทักษ์สิทธิสัตว์ “พีต้า” ที่ยื่นฟ้องกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ในฐานะต้นสังกัดซีดีซีเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งพีต้ายืนยันให้เผยแพร่เอกสารโดยอ้างว่าช้างที่มีเชื้อไวรัสโรอาจแพร่เชื้อไปให้สัตว์หรือคนได้</p> <p>ด้านสวนสัตว์เมืองพอร์ตแลนด์แจ้งว่า จะเพิ่มการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโรทั้งสัตว์และพนักงานให้ดีขึ้นไปจนถึงเดือนมิถุนายนเป็นอย่างน้อย โดยหลังพบการติดเชื้อเมื่อปี 2556 ได้ให้พนักงานที่ดูแลช้างสวมเครื่องป้องกันอย่างมิดชิด</p>